

Chú trọng công tác thu nợ và xử lý nợ thuế



Cán bộ Chi cục Thuế huyện Đông Hưng kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh Thinh Hưng (tổ 7, thị trấn Đông Hưng).

Kết thúc năm 2018, tổng thu nội địa đạt 7.107,2 tỷ đồng, đạt 111,2% dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 5.508,4 tỷ đồng, đạt 106,1% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là năm tiếp theo sau nhiều năm liên tiếp ngành Thuế đạt và vượt dự toán thu với số tăng tuyệt đối

đạt 715,6 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp ngành Thuế có được kết quả đó chính là sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nợ thuế, từ đó góp phần xử lý và thu hồi kịp thời tiền nợ thuế vào ngân sách.

Chi cục Thuế huyện Đông Hưng là một trong những đơn vị thu nợ khá

tốt của ngành Thuế. Cùng với việc gọi điện đôn đốc nợ, Chi cục còn thực hiện thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp; mời các đơn vị có nợ thuế đến trụ sở Chi cục làm cam kết nộp nợ; thực hiện công khai các doanh nghiệp và cá nhân có nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành các quyết định cưỡng chế nợ thuế; đồng thời phối hợp

với Công an huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và UBND các xã, thị trấn truy tìm các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh còn nợ thuế. Với sự vào cuộc tích cực đó, đến nay, tỷ lệ nợ thuế của Chi cục chỉ chiếm gần 5% tổng thu ngân sách do Chi cục thực hiện, bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Cùng với Chi cục Thuế huyện Đông Hưng, chi cục thuế các huyện, thành phố và các đơn vị trong toàn ngành cũng tích cực thực hiện công tác thu nợ và xử lý nợ thuế. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ, nhân viên và lấy kết quả đó làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm; ban hành công văn chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố phân loại nợ chính xác, xử lý dứt điểm các trường hợp nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các khoản nợ chờ điều chỉnh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chú trọng thực hiện công tác cưỡng chế nợ thuế. Đến hết năm

2018, toàn ngành đã ban hành 3.054 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế, tăng 475 lượt quyết định so với năm 2017; qua đó đã thu được 96,7 tỷ đồng tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước, tăng 15 tỷ đồng so với năm 2017. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án xử lý nợ thuế theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế với các giải pháp xử lý cụ thể đối với các khoản nợ trên dưới 90 ngày; các khoản nợ thuế đang xử lý và các khoản tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh; các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách. Theo đó, Cục Thuế tỉnh thực hiện việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị và từng cá nhân trong toàn ngành; mời các doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan thuế làm việc để đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp cam kết trả nợ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp phải cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện để

thu nợ doanh nghiệp xây dựng cơ bản được không tính chậm nộp do nhà nước chậm thanh toán vốn; phối hợp với các sở, ngành đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế... Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn về việc thu nợ đối với các doanh nghiệp vận tải biển; đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam không đăng kiểm đối với các tàu do doanh nghiệp vận tải biển không nộp lệ phí trước bạ ở tỉnh ngoài; phối hợp với Công an tỉnh truy tìm, làm việc và xử lý 39 chủ doanh nghiệp còn nợ thuế đã bỏ địa chỉ kinh doanh nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 2,106 tỷ đồng; đồng thời thực hiện công khai thông tin 11 đợt với 380 lượt doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp thu nợ và xử lý nợ thuế, đến ngày 31/12/2018, tổng số nợ thuế có khả năng thu (trừ tiền chậm nộp) chỉ còn 283,8 tỷ đồng, giảm 16,7% so với thời điểm 31/12/2017, chỉ chiếm 4% tổng số thu ngân sách năm 2018.

MINH HƯƠNG

Nửa triệu đồng/đồng xu bạc hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tối đa chỉ sản xuất 1.000 đồng xu

(dantri.com.vn) Đồng xu hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được làm 100% từ bạc, nặng 3,5 chỉ, đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Dù giá khá cao nhưng công ty sản xuất cho biết chỉ sản xuất giới hạn, tối đa 1.000 đồng xu.

Nhân dịp hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Việt Nam, một công ty đã công bố sẽ phát hành 300 đồng xu bạc với một mặt in hình chim bồ câu - biểu tượng hòa bình, phía sau là quốc kỳ 3 nước Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam.

Một mặt in hình hoa sen của Việt Nam và ghi ngày, tháng hội nghị diễn ra. Đồng xu bạc có đường kính 3,5cm, nặng 3,5 chỉ - theo lời người bán.

Tuy nhiên, do số lượng đặt hàng vượt dự kiến, công ty này sẽ đẩy số lượng sản xuất lên 1.000 đồng xu bạc. Theo người bán hàng của công ty thì đây có thể là con số cuối cùng vì nhận thêm sẽ không kịp để tung ra thị trường vào ngày 27/2.

Đồng xu bạc hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 ở Việt Nam do Công ty Tem Việt Nam phát hành. Trong đó bao gồm 1 đồng xu bạc, hộp đựng và có in kèm giấy chứng nhận phát hành vật phẩm lưu niệm.

Cách đây không lâu, cửa hàng đồ lưu niệm của Nhà Trắng đã ra mắt đồng xu lưu niệm nhằm đánh dấu sự kiện hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2. Hình ảnh Phủ Chủ tịch của Việt Nam cũng xuất hiện trên mặt đồng xu.

Theo CBS News, đồng xu ra mắt ngày 23/2, có giá 100 USD và chỉ được đúc với số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Một mặt của đồng xu có dòng chữ: "Đại lộ mới hướng tới hòa bình" bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên cùng tên 3 nhà lãnh đạo: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Mặt còn lại của



Đầy đủ phụ kiện.

đồng xu là dòng chữ: "Bước ngoặt - Hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên" cùng quốc kỳ 3 nước Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên. Hình ảnh Phủ Chủ tịch, công trình ở Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện trên đồng xu lưu niệm này. Thêm vào đó, đồng xu còn có dòng chữ: "Đàm phán hòa bình, Việt Nam, 2019".



Hai mặt của đồng xu lưu niệm.

Tước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở huyện Hưng Hà là địa bàn tiếp giáp, huyện Vũ Thư đã khẩn trương tập trung cao cho công tác phòng ngừa.

Gia đình chị Phạm Thị Thơm, thôn Lộc Điền, xã Việt Hùng hiện có hơn 40 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng, ước tính năng suất đạt 5 tấn thịt lợn hơi. Máy ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng và cán bộ chăn nuôi thú y tuyên truyền, nhắc nhở về bệnh dịch tả lợn châu Phi, chị quyết tâm "chặn" dịch và lập tức chuyển sang chế độ theo dõi đặc biệt với đàn lợn nhà mình. Chị thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe đàn lợn, đối chiếu với các biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xung quanh chuồng trại chăn nuôi được rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, xịt rửa chuồng từ 2 - 3 lần/ngày để chuồng thoáng, sạch. Lợn được tăng cường chất dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, chị Thơm xác định rõ tư tưởng nếu đàn lợn của gia đình không may bị nhiễm bệnh chị sẽ không giấu dịch mà sẽ thông báo ngay cho cán bộ thú y, giúp chính quyền địa phương, ngành chức năng xử lý hiệu quả. Trước mắt, chị nỗ lực cao nhất, quyết tâm bảo vệ an toàn đàn lợn khỏi dịch bệnh nguy hiểm này.

Ông Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Việt Hùng cho biết: Không riêng gia đình

VŨ THƯ

Chủ động phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi



Chị Phạm Thị Thơm, xã Việt Hùng rắc vôi bột khử trùng chuồng trại, góp phần phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi.

chị Thơm mà hiện nay 100% hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đã được tuyên truyền, đôn đốc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với Đài Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi và nhân dân về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách nhận biết, vệ sinh phòng dịch, chăm sóc đàn lợn trong điều kiện dịch bệnh xảy ra... Riêng các khu vực công cộng của xã, thôn và khu vực chợ Búng, xã sẽ tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng đồng

loạt. Đặc biệt, xã cũng tuyên truyền, vận động các hộ làm công tác giết mổ, chế biến, kinh doanh sản phẩm thịt lợn nâng cao ý thức, tránh lây lan bệnh từ các khu vực có dịch về địa phương.

Vũ Đoài là 1 trong 5 xã có số lượng đàn lợn nhiều của huyện với tổng đàn trên 7.100 con, trong đó đàn lợn nái 1.500 con, còn lại là lợn thịt và lợn con. Xã có trên 200 hộ chăn nuôi lợn, với 2 trang trại chăn nuôi lợn lớn có quy mô khoảng 1.000 con lợn/trang trại. Ông Nguyễn Quang Khải, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã thành lập ban chỉ đạo,

tổ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phân công các đồng chí cán bộ xã, thôn trực tiếp kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tất cả các biện pháp khác từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, đến công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, kiểm tra, kiểm soát công tác vận chuyển, kinh doanh thịt lợn... được triển khai đồng bộ. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là không để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn, góp phần bảo đảm hiệu quả sản xuất cho các hộ chăn nuôi.

Huyện Vũ Thư hiện có tổng đàn lợn khoảng 100.600 con, trong đó lợn thịt 80.928 con, còn lại là lợn con, lợn nái... phân bố ở 80 trang trại chuyên chăn nuôi lợn, 10 trang trại chăn nuôi tổng hợp và gần 3.000 gia trại. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua kết quả giám sát của các ngành chuyên môn tỉnh, huyện, đến ngày 23/2, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của huyện ổn định, địa phương chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, huyện Vũ Thư có địa bàn tiếp giáp với huyện Hưng Hà, là nơi

đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi, vì vậy nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện rất cao. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, huyện Vũ Thư đặt mục tiêu bằng mọi biện pháp kiên quyết ngăn chặn, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan vào địa bàn.

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay khi nắm bắt tình hình dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/HU, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, Công điện số 02 chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Huyện yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp với binh chủng tư tưởng tập trung cao tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các địa phương, người chăn nuôi, người làm công tác giết mổ, chế biến thịt lợn và người dân về mức độ nguy hiểm, cách nhận biết, ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vừa qua, huyện đã phân bổ 1.080 lít hóa chất hỗ trợ các địa phương, các hộ chăn nuôi đã chủ động đầu tư trên 62 tấn vôi bột thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi. Trong đợt

phòng dịch này, huyện chỉ đạo 100% xã, thị trấn tiếp tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, khu cố mố, kinh doanh, chế biến gia súc, gia cầm; vận động người chăn nuôi đầu tư thêm vôi bột khử trùng kỹ chuồng trại. Các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ổ bệnh mới phát sinh để nếu có sẽ tiến hành khoanh vùng, dập dịch, tránh trường hợp người dân giấu dịch, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh cao hơn. Huyện xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi và chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương án xử lý khi bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh. Huyện sẽ thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các xã, thị trấn chủ quan, lơ là để xảy ra dịch bệnh. Ông Đinh Vĩnh Thụy nhấn mạnh: Trong các giải pháp, chúng tôi cho rằng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ an toàn đàn lợn cũng đồng thời có ý thức chủ động phòng dịch, triệt tiêu bệnh dịch không cho lây lan ra cộng đồng là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn

QUYNH LUU

ĐÔNG TÂN

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế, những năm qua, xã Đông Tân (Đông Hưng) đã nỗ lực thực hiện tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa địa phương về đích NTM cuối năm 2018.

Ông Quách Tiến Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác, vì vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, phát triển sản xuất, ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất cho người dân. Bám sát đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, huyện và căn cứ tình hình thực tế, địa phương đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp. Xã đã quy hoạch và xây dựng cánh đồng mẫu lớn cây lúa chất lượng cao để xuất khẩu với diện tích 70ha; đẩy mạnh phát triển sản xuất chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa

vào sản xuất nhằm giảm công lao động, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, toàn xã có hơn 100 máy cày, máy cấy, máy gặt các loại. Địa phương còn tổ chức và duy trì tốt dịch vụ cung cấp giống cây trồng, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất của người dân; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; mở lớp đào tạo nghề cho nông dân; tạo điều kiện cho người dân nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình như mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Tiến Đạt ở thôn Thượng Liệt. Ông Đạt cho biết: Gần bó với nghề nuôi lợn hơn 10 năm nay nhưng do quy mô nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ khi xây dựng NTM, để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình tôi đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn với số lượng đàn thường xuyên khoảng 40 con lợn thịt. Tôi còn đầu tư mua máy xay xát gạo phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng cũng như việc chăn nuôi của gia đình; mua máy cày phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, từ nuôi lợn, xay xát gạo, làm đất, gia đình tôi thu lãi gần 100 triệu đồng. Nhờ vậy kinh tế gia đình ổn

định, có điều kiện tham gia đóng góp, chung sức cùng bà con, chính quyền địa phương xây dựng NTM.

Ông Quách Tiến Quân cho biết thêm: Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã còn chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển đa dạng ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Hiện trên địa bàn xã có 6 công ty, cơ sở sản xuất về các lĩnh vực may mặc, xây dựng... góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Xã có chợ trung tâm với hơn 300 hộ đăng ký kinh doanh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; hơn 500 người đang làm nghề xây dựng; hàng trăm người lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, toàn xã hiện có gần 200 người đang lao động tại nước ngoài, đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhờ thực hiện các giải pháp trong phát triển kinh tế mà thu nhập và đời sống của người dân Đông Tân được cải thiện tích cực. Hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng, hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần. Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của

xã còn 1,64%; thu nhập bình quân đầu người hơn 41 triệu đồng/năm. Thời gian tới, Đông Tân tiếp tục khai thác lợi thế đất đai, mạnh dạn đầu tư trong mọi lĩnh vực sản xuất; vận động người dân thay đổi tập quán, phương thức canh

tác, hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng ngành nghề; chú trọng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm thu nhập ổn định

THANH HUYNH



Đường giao thông nông thôn xã Đông Tân.